



ผู้สั่งการ	สรุปข้อสั่งการ	หน่วยรับผิดชอบ
รมว.พม.	๑. จากการนำเสนอข่าวในการประชุม สปก.พม.ครั้งที่ ๗๒๘/๕๗-๖๐ วันที่ ๕ ต.ค. ๒๕๖๐ ขอให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องดำเนินการ ดังนี้ ๑.๑ พิจารณาให้ความช่วยเหลือแก่ผู้ประสบปัญหาทางสังคมตามบทบาทภารกิจ อาทิ กรณีการจับกุมหญิงชาวลาวค้าประเวณี จำนวน ๓๑ คน ที่ จ.ชลบุรี/กรณีอดีตตำรวจ พื้นที่ จ.นราธิวาส ถูกคนร้ายโจมตีจนบาดเจ็บสาหัส ทำให้พิการ ไม่สามารถช่วยเหลือตนเองได้ที่ จ.นราธิวาส ๑.๒ ติดตาม/เฝ้าระวังสถานการณ์น้ำในภาคตะวันออกเฉียงเหนือ/ภาคกลาง/ภาคใต้ อย่างใกล้ชิด	สป./พก.  ทุกหน่วยงาน
	๒. ขอขอบคุณที่จัดการสัมมนาเชิงปฏิบัติการ “การกำหนดทิศทางและวางแผนการดำเนินงานในภาพรวม พม. ปีงบประมาณ ๒๕๖๑” ซึ่ง รมว.พม.ให้ความสำคัญในประเด็นการจัดทำแผนปฏิบัติงาน/ศูนย์ปฏิบัติการ/การบูรณาการ/ภาวะผู้นำ/การพัฒนาบุคลากร ระบบข้อมูล สถานที่ การให้บริการ/บุคลิกภาพของข้าราชการและเจ้าหน้าที่/การสร้างวัฒนธรรมองค์กรที่ดี รวมทั้งขอให้จัดทำสรุปผลการปฏิบัติงาน พม.รอบ ๓ ปี/จัดทำวิดิทัศน์ เสนอ ครม. และปฏิบัติการข่าวสารต่อไป	ทุกหน่วยงาน
	๓. จากการประชุมคณะกรรมการขับเคลื่อนและปฏิรูปการบริหารราชการแผ่นดิน คณะที่ ๕ เมื่อวันที่ ๔ ต.ค. ๒๕๖๐ โดยมี ร.นรม. (พล.อ.ประวิตร วงษ์สุวรรณ) เป็นประธาน ซึ่งได้มีการติดตามความคืบหน้าการแก้ไขปัญหาการรุกล้ำน้ำสาธารณะ (คลองลาดพร้าว) และโครงการฟื้นฟูเมืองชุมชนดินแดง จึงขอให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องขับเคลื่อนการดำเนินงานให้แล้วเสร็จตามแผนที่วางไว้	พอช./กคช.
	๔. การขับเคลื่อนงานในระยะต่อไป อาทิ - แผนแม่บทการพัฒนาที่อยู่อาศัย ระยะ ๒๐ ปี (พ.ศ. ๒๕๖๐ - ๒๕๗๙)/ประชารัฐเพื่อสังคม คณะทำงานประชารัฐเพื่อสังคม (E6) การจ้างงานผู้สูงอายุและคนพิการ/การพัฒนาระบบการรับแจ้งเหตุช่วยเหลือคนไทยในต่างประเทศและการค้ามนุษย์ ผ่าน SMS และเลขหมายโทรศัพท์เบอร์เดียวทั่วโลก ขอให้นำเสนอ ครม.เพื่อทราบต่อไป - พิธีมอบโล่เชิดชูเกียรติคนพิการต้นแบบ ภายใต้โครงการเสริมพลังคนพิการและชุมชนเพื่อสร้างโอกาสและความเท่าเทียมในสังคม ซึ่งกำหนดจัดในวันพุธที่ ๑๑ ต.ค. ๒๕๖๐ ขอให้ปรับสถานที่การจัดงานเป็นชั้น ๑ อาคาร พส. เพื่อความเหมาะสมต่อไป	กคช./สป./ผส./พก.  พก.

หนังสือด่วนที่สุด ที่ พม ๐๑๐๑/ว ๔๗๗๗ ลว. ๕ ต.ค. ๒๕๖๐

จิณณพัมสุดา  
 (นางจิณณพัมสุดา บุชบากงสมจิตต์)  
 นักพัฒนาสังคมชำนาญการ  
 ๕ ต.ค. ๒๕๖๐

อรุณรุ่ง สุพรรณเสณีย์  
 (นางสาวอรุณรุ่ง สุพรรณเสณีย์)  
 หัวหน้าสำนักงานรัฐมนตรี

เรียน อธิบดี, รองอธิบดี, ผอ.,  
 ผอ.กอง, ทบ.หน่วยงาน  
 เพื่อโปรดทราบ  
 ๕ ต.ค. ๒๕๖๐  
 6 ต.ค. 60